



ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการ  
สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือกนั้น งานจ้างเหมาจำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

(นางกาญจนา คล้ายพุดม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ที่ ๔๑๔ /๒๕๖๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก จ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ขอรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก จ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาเสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ
การจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program	บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด	๑๐,๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๔๘,๐๐๐.๐๐
	บริษัท ซุปเปอร์ ไวลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	๑๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	
	สถาบันดับเบิลยู.อี.ซี.ไอ.หัวหิน	๑๒,๙๔๒,๗๒๐.๐๐	

\*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด เป็นราคา ๑๐,๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวจิตามัส จำปาเทศ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกาญจนา คล้ายพุดม)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์